



CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN CÔN ĐẢO NHIỆM KỲ 2016-2021

Ứng cử viên: Lê Minh Nhựt
Đơn vị: Thường trực HĐND huyện

Kính thưa:

-!
- **Bà con cử tri Khu dân cư số 2 (3).**

Trước tiên xin được phép gửi đến bà con cử tri Khu dân cư số 2 (3) lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Tôi rất vinh dự được Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và UBBC huyện phân bổ về ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 2 gồm hai Khu dân cư số 2 và số 3. Đây là nơi tôi và gia đình cư trú nhiều năm qua và đây cũng chính là nơi mà tôi đã được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi là đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016. Sau 12 năm thực hiện nhiệm vụ người đại biểu HĐND huyện chuyên trách, trong đó với 5 năm (2011-2015) gắn bó với bà con cử tri hai Khu dân cư số 2 và 3, bản thân tôi đã rất nỗ lực thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu dân cử. Tuy không phải tất cả mong muốn đều được thực hiện nhưng tôi luôn giữ mối liên hệ mật thiết với bà con cử tri, lắng nghe, phản ánh, giám sát chặt chẽ việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của bà con cử tri huyện nhà nhất là cử tri của hai Khu dân cư số 2 (3) và qua đó giúp tôi cùng các vị đại biểu HĐND huyện có đầy đủ thông tin để quyết định chuẩn xác những giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương.

Kính thưa bà con cử tri!

Huyện Côn Đảo của chúng ta tuy vẫn còn nhiều khó khăn do cách biệt về giao thông nhưng chúng ta cũng vui mừng nhận thấy huyện nhà đã thay da đổi thịt hàng ngày. Quốc phòng – An ninh trên địa bàn huyện được giữ vững, Kinh tế - Xã hội của huyện và đời sống vật chất, tinh thần của người dân Côn Đảo ngày không ngừng nâng cao, dân chủ XHCN, kỷ cương pháp luật ngày càng được tăng cường. Đó cũng là những cơ sở vững chắc và điều kiện cần thiết để Côn Đảo chúng ta phấn đấu vươn lên sớm trở thành một đô thị biển đảo, một khu du lịch quốc gia trên cơ sở phát huy và khai thác bền vững tiềm năng của Vườn Quốc gia và hệ thống di tích lịch sử Côn Đảo. Thành quả đó, yêu cầu phấn đấu đó thuộc về các cấp ủy Đảng, các cơ quan quản lý Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị và quan trọng nhất là của toàn thể nhân dân huyện nhà trong đó có bà con cử tri Khu dân cư số 2 và 3.

Kính thưa bà con cử tri!

Bên cạnh những thành tựu quan trọng đó, Côn Đảo chúng ta còn có những khó khăn cả về khách quan và chủ quan. Trong đó bức bối nhất đối với bà con cử tri chúng ta đó là giải quyết vấn đề giao thông đi lại giữ Côn Đảo với đất liền và việc một số người dân Côn Đảo có Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vì điều chỉnh quy hoạch mà chưa được thực hiện đầy đủ những quyền của mình theo luật định.

Đây là 02 trong những vấn đề mà HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016 đã nhiều lần tranh luận, chất vấn gay gắt trên nghị trường và đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát. Tuy đến nay cả hai vấn đề này chưa được giải quyết một cách căn cơ vì nhiều nguyên nhân khách quan cũng như những lý do vượt quá thẩm quyền cấp huyện. Bản thân tôi với trách nhiệm một đại biểu dân cử chuyên trách và là người tham gia lãnh đạo Đảng bộ địa phương cũng như đại đa số bà con cử tri rất tâm huyết và bức xúc về vấn đề này. Chính vì vậy, tôi mong muốn được bà con cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu tôi là đại biểu HĐND huyện để giúp cho tôi có điều kiện tiếp tục theo đuổi kiến nghị, chất vấn các cơ quan chức năng giải quyết căn cơ hai vấn đề này. Đồng thời với tâm huyết của một người dân Côn Đảo với thời gian sinh sống và làm việc gần 30 năm ở đảo, tôi mong muốn tiếp tục tham gia đóng góp phần nào trí tuệ và sức lực của mình trong việc tham gia hoạch định các chủ trương, chính sách nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Kính thưa bà con cử tri!

Tôi vừa được phép trình bày với bà con cử tri của chúng ta những suy nghĩ và tâm huyết của mình. Xin chân thành cảm ơn bà con đã lắng nghe. Tôi cũng chân thành cảm Ban thường trực UBMTTQVN huyện, Ban điều hành, Mặt trận và các đoàn thể cơ sở Khu dân cư số 2 (3) đã tạo điều kiện cho tôi được tiếp xúc với bà con cử tri để trình bày Chương trình hành động của mình. Trước khi dứt lời xin kính chúc quý vị đại biểu và bà con cử tri sức khỏe, hạnh phúc, phát tài.

Xin chân thành cảm ơn.